



# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY  
Ngày 4 tháng Mười, 2024

## Lá Phiếu Được Gửi Đến Cử Tri Đã Ghi Danh Cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống

Hơn 1,9 triệu lá phiếu đang trên đường đến tay cử tri đã ghi danh của Quận cho [Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào tháng Mười Một](#). Các cử tri sẽ nhận được lá phiếu của mình vào tuần ngày thứ Hai, 7 tháng Mười. Bưu kiện chứa phiếu bầu chính thức cũng bao gồm nhãn dán "Tôi Đã Bỏ Phiếu".

Có nhiều phân tranh cử trên lá phiếu, nên quá trình bỏ phiếu có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường do đó Văn Phòng Bầu Cử khuyến nghị nên bỏ phiếu sớm.

Quý vị có thể bỏ phiếu tại nhà và gửi trả lại phiếu bầu của mình qua đường bưu điện - không cần bưu phí - hoặc đến bất cứ [thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của Văn Phòng Bầu Cử](#) bắt đầu từ thứ Ba, ngày 8 tháng Mười cho đến ngày bỏ phiếu cuối cùng là thứ Ba, ngày 5 tháng Mười Một.

Nhớ ký tên và ghi ngày vào bao thư hồi báo của quý vị. Quý vị phải ký tên vào bao thư hồi báo để phiếu bầu của quý vị được đếm.

Những cử tri gửi trả lại phiếu bầu của mình qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ có thể theo dõi bằng cách ghi tên ở mục "[Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu?](#)".

Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp sớm bắt đầu thứ Hai, ngày 7 tháng Mười tại [Văn Phòng Bầu Cử ở Kearny Mesa](#). Giờ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Thêm các phương cách bỏ phiếu trực tiếp sẽ bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 26 tháng Mười với việc mở cửa [39 trung tâm bỏ phiếu](#). Các trung tâm sẽ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Vào thứ Bảy, ngày 2 tháng Mười Một, [hơn 200 trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa](#). Tất cả địa điểm sẽ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho đến ngày 4 tháng Mười Một. Vào ngày bỏ phiếu cuối cùng, thứ Ba, ngày 5 tháng Mười, tất cả trung tâm bỏ phiếu và thùng thu nhận phiếu bầu chính thức sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.



# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY  
Ngày 4 tháng Mười, 2024

Nếu quý vị có kế hoạch bỏ phiếu trực tiếp, hãy chuẩn bị. Đọc tập sách của quý vị và đánh dấu các lựa chọn của quý vị trên lá phiếu mẫu trước. Khi quý vị vào bên trong quầy bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu, quý vị có thể tham khảo các lựa chọn của mình trên lá phiếu mẫu để đánh dấu các lựa chọn của mình trên lá phiếu chính thức một cách thuận tiện.

Quý vị có thể tìm một trung tâm bỏ phiếu hoặc thùng thu nhận phiếu bầu chính thức gần quý vị bên trong tập sách thông tin cử tri của mình hoặc quý vị có thể tra cứu tập sách trực tuyến ở mục [Xem Tập Sách Thông Tin cho Cử Tri \(Lá Phiếu Mẫu\)](#) tại [sdvote.com](http://sdvote.com).

Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào tháng Mười Một tại [sdvote.com](http://sdvote.com) hoặc gọi (858) 565-5800 hoặc số miễn phí (800) 696-0136.

###

**COUNTYNEWSCENTER**   